

วัดพระรูป

ชื่อแหล่ง	วัดพระรูป
ที่ตั้ง	หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
เส้นทางเข้าสู่แหล่ง	จากจังหวัดเพชรบุรีมาตามถนนท่าหิน ข้ามทางรถไฟเข้าถนนเลี้ยวคลองชลประทานไป กิโลเมตรเศษ จะมีทางแยกซ้ายเข้าวัด ประมาณ 500 เมตร
สภาพภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม	
สภาพภูมิศาสตร์	ที่ราบ
แหล่งน้ำ	
ประวัติ	เป็นวัดที่มีมาแต่โบราณ แต่ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่าสร้างเมื่อใด เดิมมีวัดอยู่ใกล้เคียงหลายวัด แต่ร้างไป ได้แก่ วัดโตนดหลาย วัดนก วัดยาง วัดท่าเรือ สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในวัดพระรูปนี้ คงได้รับการเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้ง โดยเฉพาะอุโบสถ มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ เมื่อ พ.ศ. 2527
หลักฐานทางด้านโบราณคดี	<ol style="list-style-type: none"> เสมา เป็นเสมาคู่ 6 คู่ เสมาเดี่ยว 2 ชิ้น เป็นเสมาหินทรายแดง ขนาดใหญ่ ไม่มี ลวดลายด้านหน้ามีเส้นสันกลางนูน จากยอดลงมาสู่ฐาน ใบเสมาเหล่านี้หนามาก ด้านข้างมีเส้นนูนจากยอดลงมาสู่ฐานเช่นเดียวกัน เสมาทั้งหมดนี้มีรูปร่างและลักษณะเหมือนกัน และขนาดก็เกือบเท่ากัน เชื่อว่าทำมาเป็นชุดในคราวเดียวกัน จากลักษณะน่าจะจะเป็นเสมาแบบอยุธยาตอนต้น พระพุทธรูปหินทราย อยู่เบื้องขวาของพระประธานในอุโบสถ ปัจจุบันทาน้ำมันปิดทองหมดทั้งองค์มองไม่เห็นเนื้อ เจดีย์ทรงกลม องค์ใหญ่หลังอุโบสถ รูปทรงเดิมไม่ปรากฏ พระอธิการหนู (ครองวัดเมื่อปี 2432-2476) ได้ปฏิสังขรณ์ให้เป็นทรงระฆังคล้ายพระปฐมเจดีย์ ซึ่งส่วนฐานที่อยู่ต่ำกว่าผิวดิน การเรียงอิฐต่างไปจากตอนบน ลักษณะของเจดีย์มีลานประทักษิณโดยรอบ ที่มุมทั้งสี่มีเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็ก(แบบเดียวกับเจดีย์องค์ใหญ่) ประดับอยู่ มีมาลัยลูกแก้ว รั้วปากระฆัง องค์ระฆังคอดได้สัดส่วน บัลลังก์แปดเหลี่ยม ประดับเครื่องถ้วยเงิน ประเกศเครื่องลายคราม ถัดขึ้นไปมีเสาหอน ส่วนยอดเป็นปล้องไฉนจำนวน 25 ปล้อง อุโบสถ มีการซ่อมสร้างเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง แต่ยังคงลักษณะเดิมไว้ ฐานอ่อนโค้ง กำแพงแก้วล้อมรอบอุโบสถมีซุ้มประตูทางเข้าด้านข้าง 2 ซุ้ม ตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นรูปดอกไม้ รูปช้าง รูป มังกรภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง เขียนเมื่อ พ.ศ. 2503 กำแพงวัด เป็นกำแพงก่ออิฐ มีประวัติว่าสร้างราวสมัยรัชกาลที่ 5
การกำหนดอายุสมัย	อยุธยา-รัตนโกสินทร์
การประกาศขึ้นทะเบียน	ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียน
รูปแบบของแหล่งโบราณคดี	วัดในพุทธศาสนา
วันที่ปฏิบัติงาน	สำรวจ 9 กันยายน 2539 บันทึก 14 กันยายน 2539
ผู้ปฏิบัติงาน	นางสาวพุง วงษ์น้อย
ที่มาของข้อมูล	

ภาพประกอบ :



อุโบสถวัดพระรูป ได้รับการบูรณะมาหลายครั้งแต่ยังรักษารูปทรงเดิมไว้



เจดีย์ทรงกลมขนาดใหญ่ ด้านหลังอุโบสถวัดพระรูป



ซุ้มประตูกำแพงแก้ว อุโบสถวัดพระรูป เป็นซุ้มทรง
มณฑป ประดับลวดลายปูนปั้น



ซุ้มประตู ประดับด้วยลวดลายปูนปั้น
ด้านล่างเป็นรูปมังกร



ฐานอุโบสถวัดพระรูปมีลักษณะอ่อนโค้งแบบฐานอุโบสถในสมัยอยุธยาตอนปลาย



เสมาคู่ สลักจากหินทรายสีแดงขนาดใหญ่และหนา